

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1327**/UBND-TH
V/v nhiệm vụ tài chính ngân
sách 6 tháng cuối năm 2024

Quảng Bình, ngày **17** tháng **7** năm 2024

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 6833/BTC-NSNN ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính về nhiệm vụ, giải pháp tài chính ngân sách 6 tháng cuối năm 2024; để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã được HĐND tỉnh giao, tạo điều kiện thuận lợi để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính các cấp, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định. Trên cơ sở đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu NSNN năm 2024 HĐND tỉnh đã giao để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, tạo cơ sở vững chắc cho các năm tới.

Trường hợp dự kiến thu NSNN không hoàn thành dự toán giao, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động sắp xếp, cắt giảm các khoản chi, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để bù hụt thu, trong đó cần chủ động cơ cấu lại chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương, nhất là trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch được giao; tạo nguồn để cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo do giảm thu cân đối ngân sách địa phương.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Tung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo của

ry

✓

UBND tỉnh đối với việc giải ngân vốn đầu tư công¹, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng điểm trong năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Giải ngân dứt điểm các dự án đã được Chính phủ và HĐND các cấp cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn; kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân nhanh, có nhu cầu bố trí thêm vốn. Chủ đầu tư làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng nhằm tăng tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã và phối hợp liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư; nhập dự toán và thanh toán, giải ngân vốn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nắm chắc tình hình giải ngân của từng nguồn vốn, từng dự án, tập trung kiểm tra thực tế tình hình triển khai và giải ngân các dự án trọng điểm, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có biện pháp xử lý và tổng hợp, tham mưu, đề xuất các Tổ công tác của UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của năm 2024, phấn đấu giải ngân đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024. Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội, nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn²; phấn đấu tạo điều kiện khởi công Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới trong Tháng 7/2024; phối hợp triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm (đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đường dây 500KV mạch 3...) đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến thỏa thuận đầu nối các dự án của tỉnh với dự án BOT Trường Thịnh.

Triển khai kịp thời, hiệu quả Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch Tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết. Không đề nghị ban hành và thực hiện các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách. Đối với những chính sách mới cần thiết phải ban hành phải có giải pháp đảm bảo nguồn tài chính, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp. ✓

¹ Theo chỉ đạo tại các Văn bản số: 192/UBND-TH ngày 30/01/2024; 1148/TB-VPUBND ngày 18/3/2024; 503/UBND-TH ngày 21/3/2024, 908/UBND-TH ngày 21/5/2024 ...

² GPMB Hạng mục tuyến nước ngọt thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch; tích cực phối hợp trong GPMB các dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình, Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Cải tạo đường sắt khu vực Đèo Khe Nét....

2y

2

Giao Sở Tài chính thông báo giữ lại thêm 5% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán 2024 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát các khoản dự toán chi thường xuyên đã giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương nhưng **đến ngày 31/7/2024** chưa phân bổ báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý.

Bốn là, chủ động, quyết liệt đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm người đứng đầu của các cấp chính quyền, sở, ban, ngành chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo thẩm quyền đã được phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội. Chú trọng rà soát, điều chỉnh, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên danh mục các dự án, nội dung thành phần về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả; tránh dàn trải, manh mún.

Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính - ngân sách; tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá theo Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý chi ngân sách địa phương theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Phân đấu tăng thu ngân sách, các nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành. Tập trung đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 01/7/2024 và các chính sách an sinh xã hội gắn với tiền lương. Các địa phương chủ động sử dụng dự phòng và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi đột xuất, cấp bách phát sinh theo quy định.

Sáu là, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027, kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 ở địa phương bám sát các yêu cầu, nội dung chủ yếu tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.



CHỦ TỊCH

Trần Thắng